



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>อก.เปิดตลาดยาต้านไวรัสเอดส์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธาน บอร์ด อก. คนใหม่ กล่าวภายหลังการประชุมบอร์ด อก.เป็นครั้งแรก ว่า ในการประชุมครั้งนี้ ได้แจ้งนโยบายของรมว.สธ. 5 เรื่อง คือ 1.อก.มีหน้าที่ด้านความมั่นคงทางยา ต้องมียาใช้เพียงพอ ไม่แข่งขันกับเอกชน ต้องเติบโตไปด้วยกัน แต่อก.ต้องอยู่ได้ เช่น ส่งผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ่ไปขายต่างประเทศ 2.คณะกรรมการอก.ต้องมีความรู้ความสามารถ โดยเน้นด้านธุรกิจ ต้องดึงคนมีความรู้ความสามารถมาช่วย 3.สนองนโยบายนายกรัฐมนตรีในเรื่องการส่งเสริมสมุนไพรไทย 4.งบประมาณที่อก.สามารถจัดการเองได้ ให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส และ 5.ดูแลพนักงาน อก.ให้ทำงานอย่างมีความสุข เพื่อให้อก.มีชาติ มีคุณภาพ ประชาชนเข้าถึงยา ในราคาคู่ค่าเป็นธรรม เป็นที่เชื่อถือของประชาชนที่ใช้จ่าย</p> <p>นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการ อก. กล่าวว่า แผนการขยายตลาดไปต่างประเทศของอก. เป็นส่วนของวัคซีนไขหวัดใหญ่ ที่คาดว่าโรงงานผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ่ อ.ทับทิม อ.สระบุรี จะดำเนินการผลิตได้ในปี 2562 ซึ่งการจะนำวัคซีนไปจำหน่ายได้ ต้องผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก โดยขณะนี้ อก.ได้ส่งยาต้านไวรัสเอชไอวี เอฟฟาไวเรนซ์เป็นยาตัวแรกของไทยและอาเซียนให้องค์การอนามัยโลกรับรอง ซึ่งจะทำให้ อก.สามารถขยายตลาดทั่วโลก</p> <p>ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการ อก. กล่าวว่า คาดว่าอย่างช้าคือ เม.ย. 2561 ยาเอฟฟาไวเรนซ์ของอก.จะได้รับการรับรองขึ้นเป็นบัญชียาในรายการของ WHO ในการรับรองความคงสภาพของตัวยาหรืออายุยา 2 ปี ซึ่งการพิจารณาจะดูทั้งตำรับยาและมาตรฐานโรงงานผลิตยา ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงงานผลิตยาของ อก.ที่รังสิต สามารถผลิตยาเอฟฟาไวเรนซ์ใช้ในประเทศปีงบประมาณ 2560 จำนวน 44.94 ล้านเม็ด มูลค่าประมาณ 251.9 ล้านบาท โดยจำหน่ายในราคาขวดละ 100 กว่าบาท และมีความพร้อมที่จะขยายการผลิตเพิ่ม</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ ไอ.เอ็น.เอ็น</p> <p>ไทยโพสต์ เดลินิวส์ มติชน</p>	<p><b>โครงการก้าวคนละก้าว</b></p> <p>-เสนอข่าว ตูน บอดี้สแลม เริ่มวิ่งจาก อ.เบตง ในโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ" วันแรก ระยะทาง 50.9 กม. โดยมียอดเงินบริจาคเดือน ต.ค.ที่ผ่านมาทั้งหมด 40 ล้านบาทแล้ว เส้นทางวิ่งเริ่มจาก จ.ยะลา ถึง อ.แม่สาย จ. เชียงราย รวมระยะทาง 2,191 กม. ผ่าน 20 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม กรุงเทพฯ นนทบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก ลำปาง พะเยา และเชียงราย</p> <p>-เสนอข่าว ที่สนามกีฬาากลางเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ตูน บอดี้สแลม พร้อมแฟนสาว และชมรมวิ่ง อ.เบตง ร่วมวิ่งฟิตซ้อมร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>นพ.เชิดชาย ชยวิวัฒน์ ผอ.รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจาก รพ.บางสะพานผลิตเสื้อยืดโครงการก้าวคนละก้าว เบตง-แม่สาย ที่ตูน บอดี้สแลม ออกแบบ จำนวน 8,000 ตัว ราคาตัวละ 200 บาท เพื่อมอบรายได้ 1 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายให้ตูน ในนามชาว อ.บางสะพาน เสื้อดังกล่าวจำหน่ายหมดใน 2 ชั่วโมง ยืนยันว่าจะไม่มีการผลิตเสื้อเพื่อจำหน่ายเพิ่ม และจะมอบเงินให้ตูน ในการวิ่งผ่านเส้นทาง อ.บางสะพาน ประมาณวันที่ 22 พ.ย.นี้ โดยมีขบวนวิ่งต้อนรับและวิ่งส่งระยะทาง 3.5 กม. ได้โทรศัพท์ไปให้กำลังใจ แต่มีข้อห่วงใยปัญหาด้านสุขภาพจากระบบกล้ามเนื้อ หัวใจ ไต และกระดูก รวมทั้งผลกระทบจากสภาวะฝนตกในภาคใต้ ขณะที่มีทีมแพทย์จากรพ.พระมงกุฎเกล้า และรพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทาง</p> <p>ส่วนสินค้าที่ระลึกเพื่อการกุศลล็อตใหม่ คือเสื้อและหมวก ที่จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป ที่รพ.บางสะพาน และอีก 11 รพ.ที่ร่วมโครงการนั้น ไม่สามารถติดต่อประสานงานเพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายที่รพ.บางสะพานในวันที่ 1 พ.ย.ได้ ขอให้ผู้สนใจติดต่อสั่งซื้อและจองได้ที่ 11 รพ. ประกอบด้วย รพ.ยะลา รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ศูนย์ราชบุรี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รพ.ขอนแก่น รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ รพ.น่าน และรพ.พระมงกุฎเกล้า หรือสอบถามคอลเซ็นเตอร์ 0-2763-3222</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผอ.รพ.ศูนย์ยะลา กล่าวว่า รพ.ศูนย์ยะลา เป็น 1 ใน 11 รพ. ดูแลการรับส่งต่อผู้ป่วยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษ 2 ประการ คือ 1.คนใช้ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม และ 2. มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ซึ่งชาวไทยมุสลิมจะไม่นิยมเดินทางไปรับการรักษาในพื้นที่ เมื่อเกิดปัญหาสุขภาพจึงมีผู้ป่วยมาอยู่ที่ รพ.ศูนย์ยะลา หรือปัตตานี และนราธิวาส นอกจากนี้เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นมีความรุนแรง มีการบาดเจ็บต่าง ๆ ต้องใช้เครื่องมือที่เยอะมาก ความขาดแคลนที่เกิดขึ้นทั้งจากการรองรับสถานการณ์ความไม่สงบ และขาดแคลนในส่วนการรักษาประชาชนทั่วไป ประกอบกับรพ.ศูนย์ยะลากำลังก่อสร้างอาคาร 2 หลัง คือ อาคารอุบัติเหตุ 10 ชั้น มีห้องไอซียู ผ่าตัด และทันตกรรม อีกอาคารเป็นอาคารไตเทียม มีศูนย์ล้างไต ห้องพิเศษ ห้องไอซียู ซึ่งทั้ง 2 อาคารต้องการครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวนมาก อาทิ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี จำเป็นต้องจัดซื้อทดแทน ซึ่งเงินที่จะได้รับจากทุนครั้งนี้ จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุด</p>
<p>สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรู้ทั่ว ท้องถิ่นไทย ไทยรัฐ</p>	<p><b>เตรียมรับมือน้ำท่วม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ช่วงวันที่ 31 ต.ค.-3 พ.ย. นี้ ภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ได้สั่งการให้สถานบริการในพื้นที่เสี่ยง เผื่อระวัง ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด สำรองยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ตามแผนการจัดบริการประชาชนทั้งในที่ตั้งและนอกสถานที่ เพื่อลดผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งการป้องกันสถานบริการให้ปลอดภัยจากน้ำท่วม เตรียมย้ายเครื่องมือแพทย์ขึ้นที่สูง จัดหน่วยแพทย์และทีมแพทย์เคลื่อนที่ติดตามดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง</p> <p>-กล่าวว่า ขณะนี้หลายจังหวัดได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขัง นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ห่วงใยสุขภาพพี่น้องประชาชน จึงจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะที่เป็นโรคเรื้อรังประจำตัวและต้องกินยาต่อเนื่อง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มณฑิร คณาสวัสดิ์ นพ.สสจ.สิงห์บุรี เปิดเผยว่า หลายพื้นที่ใน จ.สิงห์บุรีประสบปัญหาอุทกภัยสภาวะน้ำท่วมขัง อาจเกิดโรคระบาด เช่น โรคท้องร่วงอาหารเป็นพิษ โรคฉี่หนู ฯลฯ รวมถึงการเสียชีวิตจากการจมน้ำและไฟฟ้าดูด ประกอบกับช่วงฝนตกหนัก อากาศมีความชื้นสูง เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ขอแนะนำประชาชนให้ระมัดระวังและดูแลสุขภาพ โดยสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ไม่เปียกชื้นเพื่อรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ หากบุคคลในครอบครัวป่วยเป็นไขหวัด ขอให้นอนพักอย่างเต็มที่ สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น หากอาการยังไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ให้รีบพบแพทย์หรือรพ.สต.ใกล้บ้าน หากจำเป็นต้องลุยน้ำโคลน ควรสวมรองเท้าบูตล้างทำความสะอาดมือเท้าด้วยสบู่และเช็ดให้แห้งทุกครั้ง หากมีอาการปวดศีรษะ มีไข้สูงทันทีทันใด ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่น่องและโคนขา คลื่นไส้ ท้องเสีย ให้รีบพบแพทย์ทันที</p>
<p>ไทยโพสต์ ไทยรัฐ มติชน ผู้จัดการ ออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์คมชัดลึก กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย</p>	<p><b>คลินิกเถื่อนเสริมหน้าอกเสียชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงกรณีสาวประเภทสองเสียชีวิตหลังทำศัลยกรรมหน้าอกที่คลินิกแห่งหนึ่งใน จ.ลำปาง ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วยนพ.สสจ.ลำปาง ได้ลงไปตรวจสอบคลินิกที่เกิดเหตุ ยึดเครื่องมือแพทย์ เอกสารต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาแล้ว คาดว่า สสจ.น่าจะรายงานผลเข้ามาที่กรมฯ เร็ว ๆ นี้ ส่วนเจ้าของกิจการยังไม่สามารถติดตามตัวได้</p> <p>จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เจ้าของกิจการคลินิกเป็นผู้หญิงอายุยังไม่มาก เคยมาขออนุญาตเปิดคลินิกศัลยกรรม เมื่อเดือนก.ค.ที่ผ่านมา แต่สสจ.ลำปางตรวจสอบแล้วยังไม่ได้มาตรฐาน ทั้งเรื่องเครื่องมือแพทย์และตัวแพทย์ที่จะปฏิบัติงาน จึงไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ คลินิกดังกล่าวจึงลอบให้บริการศัลยกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ประกอบกิจการจะมีโทษจำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ที่อยู่ในกระบวนการผ่าตัด ต้องดูว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือไม่ โดยมีโทษจำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากเป็นแพทย์และวิสัญญีแพทย์จริงจะต้องส่งให้แพทย์สภาพิจารณาเรื่องจริยธรรมด้วย</p> <p>ก่อนรับบริการศัลยกรรม ขอให้ตรวจสอบหลักฐานสำคัญ 4 ประการคือ 1.ป้ายชื่อคลินิกต้องแสดงเลขที่ใบอนุญาต 11 หลัก 2.มีการแสดงใบอนุญาตเปิดกิจการคลินิก เลขใบอนุญาตต้องตรงกับเลขที่ที่ป้ายชื่อคลินิก 3.แสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมคลินิกที่เป็นปีปัจจุบัน 4.แสดงหลักฐานของแพทย์ที่ให้บริการในคลินิก โดยมีชื่อ-นามสกุล และภาพถ่ายติดที่หน้าห้องตรวจ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบชื่อคลินิกได้ที่เว็บไซต์สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (<a href="http://www.mrd-hss.moph.go.th">www.mrd-hss.moph.go.th</a>) และตรวจสอบชื่อแพทย์ได้ที่เว็บไซต์แพทย์สภา (<a href="http://www.tmc.or.th">www.tmc.or.th</a>) หากไม่พบรายชื่อหรือหลักฐานที่ต้องแสดงไม่ครบถ้วน ไม่ควรรับบริการโดยเด็ดขาด และขอให้ทุกคนร่วมเป็นเครือข่ายคุ้มครองด้านระบบบริการสุขภาพ หากพบเบาะแสการกระทำผิดให้ใช้สมาร์ตโฟนเก็บหลักฐาน หากอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ให้แจ้งที่กรม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สบส. 02 193 7000 ต่อ 18822 และ 18618 หรือเฟซบุ๊กสารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์, มีอุปราชสถานพยาบาลเถื่อน ในวันและเวลาราชการ ส่วนภูมิภาค แจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
แนวหน้า บทบรรณาธิการ	<b>บุหรีไฟฟ้า</b> - กล่าวถึงกรณีกลุ่มลาชาดควินยาสูบยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิในการบริโภคบุหรีไฟฟ้า จากภาครัฐ โดยยื่นหนังสือทั้งที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายรุนแรงมาก ห้ามจำหน่ายและครอบครองบุหรีไฟฟ้า มีรายงานข่าวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถูกเจ้าหน้าที่ทางการไทยจับกุม ซึ่งสื่อในต่างประเทศได้เสนอข่าวให้นักท่องเที่ยวระมัดระวัง ทำให้เกิดภาพลบ กระทั่งต่อรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลน่าจะนำมาพิจารณาแก้ไข เพราะทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากภาษี และเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตอีกด้วย
เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์ข่าวสด	<b>นักศึกษาช็อกเสียชีวิตจากกลูต้า</b> - เสนอข่าว รองสารวัตรเวรสอบสวน สภ.ศรีราชา รับแจ้งมีชายเสียชีวิตภายในทาวน์เฮาส์สองชั้น ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพ นายอริวัฒน์ ทองเหลือ อายุ 23 ปี นักศึกษาชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี อยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้า เลือดไหลออกปากและจมูก คาดเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 5 ชั่วโมง และพบกลูต้าไฮโอนซึ่งเป็นอาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะ ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย จากการสอบถามมารดาผู้เสียชีวิต ให้การว่า ลูกชายอยากขาว จึงไปซื้อยาเพิ่มความขาวมารับประทาน คาดว่าน่าจะกินยาเกินขนาด อาจทำให้หัวใจวายฉับพลัน หน่วงกัญญาได้นำศพส่งรพ.แหลมฉบัง เพื่อให้แพทย์ชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้ง
กรมประชาสัมพันธ์ ไทยรัฐ	<b>ผ่าตัดวันเดียวกลับ</b> - เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์มีปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาระยะเวลาารรับบริการ ความแออัดในรพ. จึงได้พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ One Day Surgery (ODS) ซึ่งเป็นการผ่าตัดแบบไม่ต้องรับเป็นผู้ป่วยใน และอยู่รพ.ไม่เกิน 24 ชม. ผู้ป่วยไม่ต้องนอนพักค้างคืน เริ่มจากรพ.ขนาดใหญ่ที่มีความพร้อม แล้วขยายไปอย่างน้อย 1 รพ.ในทุกเขตสุขภาพ เป้าหมายปี 2561 ร้อยละ 15 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ในปี 2564
สำนักข่าวไทย	<b>วันลดยกรทง</b> - เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำหลัก 4 เลือก 2 ลด เนื่องในเทศกาลลดยกรทงปีนี้ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน และยังคงสืบสานประเพณีที่ดีงาม คือ 1.เลือกกรทงให้เหมาะกับแหล่งน้ำที่จะไปลอย 2.เลือกกรทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ 3.เลือกกรทงที่ไม่ใช้วัสดุหลากหลายเกินไป ลดภาระแยกขยะ 4.เลือกลดยกรทงออนไลน์ 5.ลดขนาดกรทงเป็นขนาดเล็ก เพราะใช้วัสดุน้อยกว่า 6.ลดจำนวนเหลือ 1 กรทงลดยกรทงร่วมกัน ช่วยลดขยะและประหยัดเงิน
สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ สปริงนิวส์	<b>หน่วยนิติพันธุกรรม</b> - เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า ได้ตั้งหน่วยนิติพันธุศาสตร์ เพื่อให้บริการตรวจหาแบบแผนสารพันธุกรรมของมนุษย์ 1.ตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต เพื่อประกอบการพิสูจน์สัญชาติสำหรับการเข้าถึงระบบสาธารณสุข และตรวจพิสูจน์เครือญาติเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นต้น 2.ตรวจพิสูจน์ยืนยันอัตลักษณ์บุคคล 3.ตรวจ-เก็บข้อมูลพันธุกรรมของบุคคลพลัดหลงหรือเด็กถูกทอดทิ้ง 4.ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมจากวัตถุพยานในกรณีผู้เสียหายจากคดีความผิดทางเพศ 5.ตรวจติดตามผลรักษาด้วยวิธีปลูกถ่ายไขกระดูกและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด ซึ่งผลแม่นยำรวดเร็วตามหลักวิชาการมาตรฐานสากล
ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโข่งชายข่าว	<b>กิจกรรมวิ่ง สถาบันประสาทฯ</b> - เสนอข่าว สถาบันประสาทวิทยา ชวนร่วมกิจกรรม ชัก...อยากจะวิ่ง ปี 2 แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 5 กม. และ 10 กม. จัดขึ้นในวันที่ 7 ม.ค. 2561 บัตรราคา 490 บาท และ 690 บาท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก รายได้นำไปช่วยผู้ป่วยโรคลมชัก สมัครออนไลน์ที่ <a href="http://pnirun.org">http://pnirun.org</a>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch